



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมจัดงานสนองพระราชดำรินุรักษ์พันธุ์พืช ใช้พื้นที่นิคมสหกรณ์ ๒๐ แห่งปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมือง สมุนไพรและไม้ยืนต้น หวังนำผลผลิตสร้างรายได้ให้ชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชดำรินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังเริ่มดำเนินการในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ขยายผลจนในปัจจุบันมีนิคมสหกรณ์ ๒๐ แห่งเข้าร่วมโครงการ เน้นส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้พื้นเมืองและสมุนไพร นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมจัดแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก ปี ๒๕๕๖” ณ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ถึง ๒๖ ธันวาคมนี้

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก ปี ๒๕๕๖” ณ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานดังกล่าว เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนองพระราชดำรินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งระยะแรกเริ่มได้ดำเนินการใน ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่นิคมสหกรณ์พนา ตำบลคลองชะอุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ปลูกพืชสมุนไพร เครื่องเทศ บนพื้นที่ ๒ ไร่ ควบคู่กับการแนะนำส่งเสริมชาวบ้านให้รู้จักการแปรรูปสมุนไพร เครื่องเทศ เพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือน และพัฒนาจนสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย โดยรวมกลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพรเครื่องเทศ จำนวน ๓ กลุ่มและปลูกพืชสมุนไพร เครื่องเทศจำนวน ๘๓ ชนิด เช่นเดียวกับที่ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ปัจจุบัน กรมฯได้ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการในนิคมสหกรณ์อีก ๒๐ แห่งในทุกภาคทั่วประเทศ และเพิ่มศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นแปลงสาธิตสำหรับปลูกพืชสมุนไพร เครื่องเทศ พืชอาหาร ไม้ร่มเงาและไม้ใช้สอย รวมถึงพัฒนาพื้นที่นิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นาร่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้หันมาช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นและพืชหายาก ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการเพาะปลูกพันธุ์พืช โดยใช้รูปแบบการรวมกลุ่มกันตามหลักสหกรณ์มาเป็นทางในการบริหารจัดการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการนำพันธุ์พืชในโครงการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โดยการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรชนิดต่างๆ และการแปรรูปหัวไพลสดเป็นสบู่และแคปซูล ซึ่งเป็นผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์พนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการจัดแสดงนิทรรศการ จะจัดถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม นี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปเที่ยวชมงาน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี